

# VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH ĐẮK LẮK)

Nguyễn Thị Vân Lam

Trưởng Chính trị tỉnh Đắk Lắk  
Email: vanlam30062006@gmail.com

Ngày nhận bài: 24/7/2020  
Ngày phân biên: 09/8/2020  
Ngày tác giả sửa: 14/9/2020  
Ngày duyệt đăng: 22/9/2020  
Ngày phát hành: 30/9/2020

DOI:  
<https://doi.org/10.25073/0866-773X/436>

*Tây Nguyên là vùng đất có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Trong những năm gần đây, Tây Nguyên đã phát triển rất nhanh và đạt được những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Có được những kết quả đó là do trong thời gian vừa qua, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên (cụ thể là tỉnh Đắk Lắk) đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ vững an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập hiện nay.*

**Từ khóa:** Người có uy tín; Đồng bào dân tộc thiểu số; Tỉnh Đắk Lắk; Khu vực Tây Nguyên.

## 1. Đặt vấn đề

Tây Nguyên có một vị trí địa lý chiến lược đặc biệt cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của cả nước, là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống. Toàn khu vực Tây Nguyên hiện có khoảng 5.000 người có uy tín, đang phát huy vai trò gương mẫu, trở thành những nhân tố tích cực trong các phong trào hành động ở cơ sở. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, đến nay khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo đánh giá của Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 của các tỉnh trong vùng đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,23%, vượt kế hoạch đề ra; hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng cao hơn năm trước; thu ngân sách nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2018; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; đầu tư khu vực tư nhân chuyên biến mạnh mẽ, niềm tin của xã hội và thị trường tăng lên, các doanh nghiệp đăng ký tăng 17,23% so với năm 2018 (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2019). Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo toàn vùng tính đến thời điểm năm 2019 còn 22,2% (Tổng cục Thống kê, 2019). Đối với tỉnh Đắk Lắk, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,23%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, xây

dựng làm nòng cốt cho tăng trưởng, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33.795 tỷ đồng (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2019a). Có được kết quả trên là do Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tập trung phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân, trong đó đặc biệt coi trọng phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Luôn ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, chính quyền các cấp đã kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo mọi điều kiện để người có uy tín phát huy tốt khả năng của mình. Đồng thời, tỉnh coi đó là một trong những nhân tố quan trọng để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## 2. Tổng quan nghiên cứu

Vấn đề vai trò của người có uy tín trong cả nước đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Trong đó, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS ở khu vực Tây Nguyên và Đắk Lắk, tiêu biểu là một số bài viết sau: Đặng Triều (2019), “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các DTTS”, Báo điện tử Đắk Lắk; Tùng Lâm (2019), “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk”, Báo Dân tộc và Phát triển; Lê Hoàng và Linh Linh (2019), “Đắk Lắk: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, Báo Dân tộc và phát triển; Thùy Trang và Ánh Dương (2019), “Vai trò của người có uy tín trong bảo vệ an ninh Tô quốc”, Báo Đại đoàn kết; Đức Khá & Quý Diệp (2017), “Phát huy vai trò người

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện M'Đrăk", Báo Đắk Lắk điện tử; Vũ Linh (2018), "Người có uy tín tỉnh Đắk Lắk luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ ANTT", Báo Công an nhân dân.... Nhìn chung, các nghiên cứu đều tập trung làm rõ vai trò của người có uy tín trong một số lĩnh vực cụ thể ở khu vực Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng chính là những nguồn tư liệu quý để tác giả tham khảo, kế thừa trong bài viết.

### 3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu thứ cấp thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Báo cáo đánh giá về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên của Bộ Kế hoạch đầu tư, các số liệu về phát triển kinh tế - xã hội, về đội ngũ người có uy tín của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk... Ngoài ra, bài viết còn sử dụng phương pháp so sánh để làm nổi bật vai trò người có uy tín trong cộng đồng, trên cơ sở đó đề xuất một số chính sách dành cho người có uy tín trong thời gian tới.

### 4. Kết quả nghiên cứu

#### 4.1. *Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*

Người có uy tín là người tiêu biểu, có mối liên hệ chặt chẽ, có ảnh hưởng lớn và khả năng tập hợp đồng bào dân tộc ở những phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tin nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. Họ là người nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; bản thân và gia đình gương mẫu, có đóng góp tích cực đối với cộng đồng. Họ am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói của dân tộc ở nơi cư trú; biết ứng xử, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng. Họ có mối liên hệ khăng khít, có tiếng nói và ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng làng xã nơi họ sinh sống. Họ là cầu nối giữa các cơ quan ban, ngành với đồng bào DTTS. Họ là già làng, những cán bộ nhà nước về hưu, những trưởng thôn... được cộng đồng bình chọn theo các tiêu chí cụ thể.

Năm 2018, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.020 người có uy tín, năm 2019 có 1.014 người. Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, trong 7 năm qua (2012-2018), toàn tỉnh có hơn 7.000 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào DTTS (Lâm, 2019). Họ là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong phát triển kinh tế, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyên đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các mô hình rất hiệu quả.

Để giúp người có uy tín trong đồng bào DTTS có thêm thông tin và nắm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong năm 2019, tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp

thông tin được 16 cuộc cho 1.262 người có uy tín. Đồng thời tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 1.052 lượt người có uy tín; tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS; tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đoàn người có uy tín giữa các tỉnh... Nhìn chung, trong những năm qua, Đắk Lắk luôn chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào DTTS. Nhờ đó, lực lượng người có uy tín trên địa bàn đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Điểm nổi bật là lực lượng người có uy tín đã biết sử dụng vị trí của mình để vận động đồng bào DTTS trong khu dân cư, thôn, buôn, luôn đi đầu trong việc thực hành khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát triển sản xuất và nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Họ thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân.

#### 4.2. *Vai trò của đội ngũ người có uy tín*

Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

*Thứ nhất*, người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn đi đầu trong các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với kinh nghiệm, trách nhiệm và uy tín của mình, người có uy tín chính là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào trong thực tiễn cuộc sống, giúp cho đồng bào hiểu và làm theo chủ trương, chính sách.

Họ vận động bà con tham gia xây dựng và thực hiện tốt các quy ước của buôn, thôn; thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", vận động đồng bào DTTS bỏ dần những hủ tục, tập quán lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào. Phần lớn người có uy tín đã tích cực tham gia tuyên truyền sâu rộng chính sách dân tộc, chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước từng bước đi vào cuộc sống.

Người uy tín luôn là nhân tố quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong các thôn, buôn nơi cư trú, vận động bà con nhân dân đoàn kết, bài trừ các hủ tục lạc hậu, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống, các tác hại về rượu bia, ma túy, các hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực

thù địch, di cư tự phát, tranh chấp đất đai... Nhiều người có uy tín đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Họ đã kịp thời phối hợp với chính quyền hòa giải thành công nhiều vụ việc phát sinh ở cơ sở, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 2.501 tổ hòa giải với 14.777 hòa giải viên, trong đó có 5.156 hòa giải viên là người DTTS. Kết quả trong năm 2018, các Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở đã tiến hành thụ lý tổng cộng 2.837 vụ việc, trong đó số vụ việc hòa giải thành 2.271 vụ việc (đạt tỷ lệ 80%). Tiêu biểu, tại Huyện M'Đrăk hiện có 173 tổ hòa giải cơ sở với 1.264 hòa giải viên. Trong năm 2019, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 69 vụ việc, tiến hành hòa giải thành công 57 vụ việc (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2019b, tr. 24).

*Thứ hai*, người có uy tín là nhân tố quan trọng trong quá trình vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế. Họ luôn gương mẫu trong các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó trở thành tấm gương tuyên truyền hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, người có uy tín luôn là tấm gương đi đầu trong các hoạt động, vận động bà con đoàn kết, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó năng suất cây trồng, vật nuôi đã tăng cao. Trong công tác bảo vệ rừng, thông qua phương thức giao khoán rừng đến hộ gia đình DTTS tại địa phương, người có uy tín đã vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng về trồng và bảo vệ rừng. Kết quả cho thấy, người có uy tín đã cùng với chính quyền vận động nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện được 14 mô hình trình diễn với 439 hộ tham gia, trong đó hộ DTTS là 256 hộ, chiếm 58,3%. Tổ chức thực hiện 50 lớp cho 2.000 lượt người tại các huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó DTTS là 1.200 lượt người, chiếm tỷ lệ 60%. Tổ chức 08 hội thảo thuộc chương trình khuyến nông quốc gia và các chương trình, dự án khác cho 255 lượt người tham gia, trong đó DTTS là 113 lượt người, chiếm tỷ lệ 44,3%; Tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực khuyến nông cho 284 lượt người thuộc chương trình tỉnh, trong đó học viên DTTS là 76 lượt người, chiếm tỷ lệ 27%. Kết quả năm 2018, toàn tỉnh Đắk Lắk tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 26,3%, tương ứng đạt 40/152 xã ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2019).

*Thứ ba*, người có uy tín là những hạt nhân bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới ở vùng DTTS. Người có uy tín là những người kết nối giữa văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk với các yếu tố văn hóa mới gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo nên những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Những người có uy tín, đặc biệt là những già làng là kho tư liệu sống lưu trữ

những giá trị của văn hóa dân gian, có đóng góp lớn trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Họ lưu giữ và trực tiếp trao truyền các giá trị văn hóa tộc người trong đời sống cộng đồng. Đồng thời, là trung tâm của các lễ hội, các sinh hoạt văn hóa ở buôn, làng. Qua chính những câu chuyện Sứ thi, những sinh hoạt văn hóa đời thường mà già làng là người trực tiếp duy trì, các phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa tộc người đã đi vào đời sống một cách tự nhiên. Vì vậy, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng DTTS được bảo tồn và phát huy trong thực tiễn, điển hình như di sản văn hóa công chiêng của các DTTS. Bên cạnh việc là hạt nhân duy trì văn hóa truyền thống, người có uy tín đã đóng góp rất lớn trong xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Người có uy tín đã hướng dẫn, vận động nhân dân xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu, tệ nạn mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc mình; gương mẫu thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt là tục tảo hôn trong đồng bào đã được đẩy lùi. Ngoài ra, người có uy tín đã vận động đồng bào DTTS xây dựng nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 2.314/2.481 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 93,2%); có 25/32 phường, thị trấn đạt danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 18,1%); toàn tỉnh có 1.660/1.720 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa (đạt 96,5%); cộng nhận lại đối với 15 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa của huyện Krông Năng (Mong, 2020). Ngoài ra, người có uy tín tham gia tổ chức, xây dựng, duy trì nhiều mô hình hay, góp phần xóa bỏ tập tục lạc hậu như: Vận động các hộ dân không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà; xây chuồng trại, nhà vệ sinh riêng; vận động thu gom rác thải công cộng...

*Thứ tư*, già làng, người có uy tín là hạt nhân xây dựng khối đoàn kết dân tộc, chủ động, tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh vùng đồng bào. Với uy tín, ảnh hưởng, kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín đã có những ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân. Người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Họ thực sự là cầu nối chuyên tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS đến với các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào giữ gìn an ninh quốc phòng ở địa phương; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Nhiều người có uy tín tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, Trưởng ban công tác mặt trận...; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây

dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Già làng và người có uy tín ở Đắk Lắk đã luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc giữ gìn an ninh cộng đồng, có vai trò rất quan trọng trong việc vận động quần chúng chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và thực hiện tốt các quy ước của buôn, thôn. Đồng thời ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của bọn phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc và tôn giáo để tuyên truyền bôi xấu chế độ ta, làm tốt việc cảm hoá, giáo dục những người lầm lỗi và đưa họ về với gia đình, với buôn, làng.

Với những đóng góp to lớn đó, tại hội nghị gặp mặt người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày 04/4/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng bằng khen cho 20 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS tỉnh Đắk Lắk, có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Triều, 2019). Năm 2017, tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo an ninh quốc phòng (*với hơn 600 đại biểu tham dự*), góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

### 5. Thảo luận

Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, ở nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa của đồng bào các dân tộc có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đồng bào từng bước được tiếp cận với nhiều yếu tố văn hóa tiên bộ... Có được kết quả bước đầu nêu trên còn do Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã có những quyết sách quan trọng, đồng thời đã thường xuyên quan tâm và coi trọng việc phát huy vai trò của người có uy tín. Luôn quan tâm và động viên kịp thời đối với người có uy tín, nhằm phát huy vai trò của họ đối với sự phát triển của cộng đồng. Coi người có uy tín là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế bất cập cần được khắc phục, đó là: Các cấp ủy, chính quyền tại một số địa phương vẫn chưa nhận thức được rõ và đầy đủ về vai trò, vị trí của người có uy tín trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị đối với vùng đồng bào DTTS. Việc bình chọn người có uy tín ở một số cơ sở còn nhiều bất cập như về độ tuổi, thành phần người có uy tín. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các

ơ quan liên quan trong việc vận động người có uy tín còn chưa chặt chẽ, đồng bộ. Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra. Công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện chính sách đối với người có uy tín ở một số nơi đôi khi chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, để phát huy tốt hơn nữa vai trò đối với vai trò của người có uy tín cần tiếp tục thực hiện tốt một số vấn đề sau:

*Thứ nhất*, các cấp ủy, chính quyền tại một số địa phương nên nhận thức rõ và đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí của người có uy tín trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị đối với vùng đồng bào DTTS.

*Thứ hai*, phát huy vai trò của công tác dân vận và của cán bộ dân vận địa phương trong động viên, thuyết phục và phát huy vai trò của người có uy tín. Phải coi họ là “*quần chúng tích cực đặc biệt*” của Đảng.

*Thứ ba*, luôn đi sâu, đi sát, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người có uy tín và tạo điều kiện để họ phát huy vai trò của họ trong đời sống mọi mặt của người dân hiện nay trong các cộng đồng buôn làng. Đồng thời, cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, (kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu thực tế) nhằm động viên kịp thời và tạo điều kiện để người có uy tín phát huy tốt vai trò của họ trong đời sống các cộng đồng buôn làng.

### 6. Kết luận

Trong các thời kỳ lịch sử, người có uy tín luôn giữ một vị trí quan trọng trong cộng đồng. Họ là người tiêu biểu luôn đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách phù hợp như: Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS”. Thực tiễn cho thấy, các địa phương đã thực hiện rất tốt đề án phát huy vai trò của người có uy tín. Tại Đắk Lắk, chính quyền các địa phương cũng đã rất quan tâm và triển khai các nội dung của đề án, đồng thời quan tâm đến phát triển đội ngũ người có uy tín, coi đó là lực lượng quan trọng và nòng cốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng. Vì vậy, trong thời gian qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào các DTTS không ngừng tăng về số lượng và chất lượng. Chính đội ngũ này đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại vùng DTTS và miền núi.

**Tài liệu tham khảo**

- Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk. (2019a). *Báo cáo số 241-BC/BDT ngày 15/04/2019 “Tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín tr.*
- Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk. (2019b). *Báo cáo số 631-BC/BDT ngày 28/10/2019 về công tác chỉ đạo điều hành công tác dân tộc năm 2019.*
- Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk. (2019c). *Báo cáo tổng kết năm 2019.*
- Dương, Đ. V. (2019). *Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở ở các tỉnh Tây Nguyên phục vụ phát triển bền vững.*
- Lâm, T. (2019). Phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk. *Báo Dân Tộc và Phát Triển.*
- Mong, H. (2020). Đắk Lắk lan tỏa rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.” Truy cập từ Công thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk website: <https://daklak.gov.vn/-/ak-lak-lan-toa-rong-phong-trao-toan-dan-oan-ket-xay-dung-oi-song-van-hoa>
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. (2019). *Báo cáo số 406/SNN-VPĐP ngày 20/02/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.*
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. (2019). *No Báo cáo số 502/SNN-VPĐP ngày 20/02/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.*
- Thủ tướng Chính phủ. (2016). *Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS.”*
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2019). *Báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019.*
- Tổng cục Thống kê. (2019). *Kết quả điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019.*
- Triều, Đ. (2019). Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2019a). *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội.*
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2019b). *Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.* Báo cáo số 13-BC/UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 14/1/2019.
- Ủy ban nhân dân xã Cư San, huyện MaĐrăc, tỉnh Đ. L. (2019). *Báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.*

## THE ROLE OF THE PRESTIGIOUS PEOPLE IN THE ETHNIC MINORITY AREAS IN THE CENTRAL HIGHLANDS (A CASE STUDY IN DAK LAK PROVINCE)

**Nguyen Thi Van Lam**

Political School of Dak Lak Province  
Email: [vanlam30062006@gmail.com](mailto:vanlam30062006@gmail.com)

Received: 24/7/2020  
Reviewed: 09/8/2020  
Revised: 14/9/2020  
Accepted: 22/9/2020  
Released: 30/9/2020

DOI:  
<https://doi.org/10.25073/0866-773X/436>

**Abstracts:** The Central Highlands is a land with a strategic position in socio-economic development, especially the issue of ensuring national defense and security. In recent years, the Central Highlands has developed very quickly and achieved important achievements in all fields, the face of rural areas has changed markedly, the material and spiritual life of the ethnic minorities is improving day by day. These results are due to the Party and State's guidelines and policies on socio-economic development in the provinces of the Central Highlands have been well implemented, in which have policies for reputable people among ethnic minorities. The article analyzes the important role of a contingent of reputable people among ethnic minorities in the Central Highlands (particularly Dak Lak province) in socio-economic development, conservation and promotion traditional cultural values, maintaining security and defense in ethnic minority areas in the current integration context.

**Keywords:** Reputable people; Ethnic minorities; Dak Lak province; Central Highlands.